

Phát huy vai trò của báo Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

21:40 16/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 16/9, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: Phát huy vai trò của báo Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thực trạng và những vấn đề đặt ra.



Quang cảnh hội thảo

Chủ trì hội thảo có đồng chí; Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, hệ thống báo Đảng hiện nay gồm các cơ quan báo chí có bề dày lịch sử, truyền thống của Trung ương và địa

phương; là những kênh thông tin, tuyên truyền chính thống, tin cậy và chính xác nhất. Các chuyên trang, chuyên mục, tuyển bài về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được duy trì thường xuyên, trong đó có nhiều tác phẩm xuất sắc được ra đời, gây tiếng vang và tác động sâu sắc đến hiểu biết, nhận thức và thái độ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Minh phân tích sâu những khó khăn, thách thức mới đang đặt ra đối với các cơ quan báo Đảng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đặc biệt là khi nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Cùng với đó, sự bùng nổ thông tin trên Internet và mạng xã hội tạo cơ hội để các thế lực thù địch, phản động xâm nhập, phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức mới đối với các cơ quan báo Đảng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng chí Lê Quốc Minh cho rằng, do nhiều nguyên nhân, trong đó các cơ quan báo Đảng chưa bắt kịp các xu hướng mới trong hoạt động báo chí, nhất là về chuyển đổi số. Một số nơi còn thiếu chủ động trong xây dựng kế hoạch thông tin - tuyên truyền về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thiếu vắng các cây bút sắc sảo, tác phẩm chuyên sâu, có tính chiến đấu cao về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Do đó, cần phải có những giải pháp tổng thể, đồng bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của các cơ quan báo Đảng trong tình hình mới, đảm bảo các cơ quan báo Đảng tham gia ngày càng hiệu quả hơn vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay.

Theo PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới đang tiếp tục đối diện với nhiều khó khăn, thách thức bởi những diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và thế giới.

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự bùng nổ thông tin trên internet và mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động ra sức lợi dụng những vấn đề tiêu cực nảy sinh từ mặt trái của cơ chế thị trường, quá trình hội nhập quốc tế, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để chống phá. Đồng chí PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ

Chí Minh khẳng định, việc tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò chủ lực của hệ thống báo Đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay là rất cần thiết.

Đồng chí PGS, TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, thời gian tới cần chú trọng công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ, phóng viên, xây dựng đội ngũ người làm báo Đảng có kiến thức, kỹ năng chuyên sâu đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới, bảo đảm tính kế thừa, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn; cần có chiến lược, lộ trình rõ ràng và dành nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái số của cơ quan báo Đảng, tận dụng tối đa ưu thế của các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng thành tựu của khoa học - công nghệ vào hoạt động của cơ quan báo chí, phát triển báo chí đa kênh, đa nền tảng để tăng khả năng tiếp cận công chúng.

Tại hội thảo có hơn 60 tham luận trình bày tại hội thảo cùng khẳng định: Tiếp tục nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò chủ lực của hệ thống báo Đảng thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị hiện nay là việc rất cần thiết, cấp bách. Hội thảo cũng tập trung đánh giá khách quan, toàn diện thực trạng, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, khuyến nghị nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của hệ thống báo Đảng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.

Nam Trà

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/phat-huy-vai-tro-cua-bao-dang-trong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang>